

TIN GIÁO HỘI

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ THÊM MỘT CON ĐƯỜNG TUYÊN THÁNH THỨ TƯ.

Cho đến nay, trong Giáo Hội Công Giáo có 3 con đường để được tuyên thánh: thứ nhất là tử vì đạo, thứ hai là sống một đời sống với các nhân từ anh hùng, thứ ba là có một danh tiếng thánh thiện.

Hôm thứ Ba 11 tháng 7, Tòa thánh công bố Tự Sắc “Maiorem Hac Dilectionem” – nghĩa là “Trao Ban Mạng Sống” – trong đó vạch ra một con đường thứ tư để tuyên thánh cho những người sống một đời sống Công Giáo tốt lành và tự do chấp nhận một cái chết sớm chắc chắn sẽ xảy ra vì lợi ích của người khác.

Đây là sự thay đổi đầu tiên đối với các tiêu chuẩn tuyên thánh trong nhiều thế kỷ qua.

Từ năm 1983, tiến trình tuyên thánh trong Giáo Hội Công Giáo trải qua các bước như sau: thứ nhất là tuyên phong lên hàng “Servus Dei” – nghĩa là “Tôi tớ Chúa”, rồi đến bậc “Venerabilis” – nghĩa là “Bậc Đáng Kính”, sau đó là “Beatus” – nghĩa là “Chân Phước”, và cuối cùng cao nhất là được tuyên Thánh - “Sanctus”.

Ngoại trừ trường hợp tử vì đạo, các trường hợp khác, trong đó bao gồm trường hợp thứ tư này, đòi phải có một phép lạ được cho là nhờ lời cầu bầu của vị ấy để được tuyên Chân Phước; và một phép lạ thứ hai để được tuyên thánh.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng khi các tín hữu có lòng sùng mộ đặc biệt đối với những vị thánh thiện chưa được phong thánh, Đức Giáo Hoàng có thể quyết định chuẩn chước “tuyên thánh tương đương” cho các vị này mà không cần theo các tiến trình bình thường. Điều này thường được thực hiện khi các vị thánh sống cách đây quá lâu khiến cho việc hoàn thành tất cả các yêu cầu trong án tuyên thánh rất khó khăn.

Việc chuẩn chước như thế là một thực hành đã có hàng trăm năm trong Giáo Hội. Chẳng hạn, Đức Thánh Cha Bênêđictô thứ 14 đã chuẩn chước tiến trình tuyên thánh cho 11 vị. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn chước tiến trình này để “tuyên thánh tương đương” cho 5 vị Chân Phước là Angela thành Foligno và Peter Faber (vào năm 2013), José de Anchieta, Marie Nhật Thể, Francis-Xavier thành Montmorency-Laval (vào năm 2014)

TRUNG QUỐC LẠI CĂNG THẰNG VỚI VATICAN

Bắc Kinh vừa thể hiện một lập trường cứng rắn sau khi Tòa Thánh tuyên bố về việc Đức Giám Mục Phêrô Thiệu Chúc Mẫn (Shao Zhumin) của Giáo phận Ôn Châu bị mất tích, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích sự “can thiệp” này.

Lục Khảng (Lu Kang), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói với giới truyền thông rằng ngay cả khi Vatican có hỏi Trung Quốc về tình hình của Giám mục Thiệu đi chẳng nữa, “thì chúng tôi cũng không nghĩ đây là một việc hợp lý và đáng để làm”.

Họ Lục nhắc lại rằng Trung Quốc luôn phản đối bất kỳ quốc gia nào sử dụng cái gọi là các vấn đề cá nhân để can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

Hôm 26 tháng 6, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã đưa ra một tuyên bố “lo buồn sâu sắc” về trường hợp của Đức Cha Thiệu, người đã mất tích cả tháng nay.

Họ Lục thanh minh: “Trung Quốc bảo vệ quyền tự do tôn giáo và cũng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà hoạt động tôn giáo theo luật pháp; đồng thời, giống như các quốc gia khác, chính phủ Trung Quốc cũng tăng cường quản lý tôn giáo bằng pháp luật”.

“Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc luôn hoạt động phù hợp với lịch sử và truyền thống của mình, phù hợp với các luật và quy định có liên quan”, Lục Khảng tiếp tục.

Tuyên bố của Vatican và phần đáp trả của Trung Quốc xuất hiện vào đúng lúc vừa kết thúc vòng đàm phán mới về quan hệ Trung Quốc - Vatican ở Rôma.

Mặc dù người ta hoài nghi tình hình của Đức Cha Thiệu có thể là trở ngại dẫn tới đàm phán bế tắc, một nhà bình luận về Giáo Hội ở Trung Quốc (yêu cầu giấu tên) cho biết: “Đức Cha Thiệu không phải là vị giám mục Trung Quốc đầu tiên và duy nhất bị bắt giam trong những năm gần đây mà Vatican vẫn im lặng”.

“Lời tuyên bố của Vatican và phía giới chức Trung Quốc cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đang căng thẳng. Có điều gì đó đã xảy ra trước hoặc trong cuộc đàm thoại bí mật này mà người bên ngoài vẫn chưa biết. Thời điểm này cho thấy vòng đàm phán mới không suôn sẻ như mong đợi”, nhà bình luận này cho biết. (UCANews) *xin đọc các tin trên Website: vncatholic.net*

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207

Email: thongtincdanaheim@gmail.com; le_qt@yahoo.com

Đặc trách trang nhà <http://www.cddmmtanaheim.org> • Anh Trần Ngọc Khuyến email: admin@cddmmtanaheim.org



CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520

Linh Mục Quản Nhiệm: Trịnh Ngọc Danh

Điện thoại: (714) 956-3110 x130 – Fax: (714) 399-0566

Thầy Phó tế Joseph Minh Tông - Điện thoại: (714) 548-7550

CHÚA NHẬT XI QUANH NĂM • NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2017

CN XV TN / A

Bài đọc 1: (Is 55:10-11).

Bài đọc 2: (Rm 8:18-23). Tin Mừng: (Mt 13:1-23)

NHỮNG MẢNH ĐẤT TÂM HỒN

“Kìa người gieo giống đi ra gieo giống”, đó là lời mở đầu dụ ngôn người gieo giống mà Đức Giêsu nói với dân chúng ở Biển Hồ. Với một người gieo giống chuyên nghiệp, ông không thể vung vãi hạt giống cách bừa bãi bất cứ đâu, nhưng ông sẽ gieo vãi trên mảnh đất tốt, đất màu mỡ.

Thiên Chúa là người đi gieo giống. Hạt giống Thiên Chúa gieo vào thế gian là Lời Chúa, là lời rao giảng Nước Trời. Suốt lịch sử cứu độ, hạt giống đã được gieo qua các tổ phụ, các tiên tri trong thời Cựu Ước và qua thời Tân Ước với Đức Giêsu. Thế nhưng hạt giống ấy đã có những lúc bị lãng quên, bị khước từ hay bị bỏ ngoài tai như lời ngôn sứ Isaia đã nói: “Các ngươi có lắng ta nghe cũng chẳng hiểu, có trở mắt nhìn cũng không thấy.” Họ giống như những hạt giống rơi trên vệ đường, rơi vào đất sỏi đá hay rơi vào bụi gai. Người gieo giống là một người quảng đại, không phân biệt đất tốt đất xấu, đất màu mỡ hay khô cằn.

Người gieo giống không bỏ qua một mảnh đất nào. Thiên Chúa quảng đại yêu thương hết mọi người, nhìn mọi người với chính phẩm giá của họ. Vì thế, đất nào cũng nhận được hạt giống. Ai cũng có cơ may nhận được ơn cứu độ tùy lòng thành tâm, thiện chí để cho Thiên Chúa hành động. Lòng quảng đại của Thiên Chúa không phân biệt đối xử, không ưu tiên ai cũng không loại trừ ai; vì không ai hoàn toàn là lẽ đường, là sỏi đá hay là bụi gai.

Những hạt giống rơi xuống vệ đường sẽ bị chim chóc đến ăn hết. Đó là những ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quý dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Người khép kín tâm trí đối với Lời Chúa thì cũng như đất vệ đường

(Xin xem tiếp trang sau)



LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TUẦN TỚI

Thứ Ba 18-07-2017	Kinh nguyện	6:30PM
	Thánh Lễ	7:00PM
Thứ Bảy 22-07-2017		6:30PM

Dâng Của Lễ

Thứ Bảy 22/07/2017:Phụng Vụ Thánh Đường
Thứ Bảy 29/07/2017:Canh Tân Đặc Sủng

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tuần trước
\$18,833.02 và 26 phong bì đã đóng góp qua hệ thống điện tử

Xin chân thành cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em.

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ kính mời các Ban Ngành, Hội Đoàn và Phong Trào sắp xếp thời gian đến tham dự buổi họp HĐMV vào Chúa Nhật ngày 30-7-2017 lúc 7:45AM, tại phòng E để chuẩn bị mừng Lễ bổn mạng và các sinh hoạt của cộng đoàn trong những tháng tới.

CHÚC MỪNG

Cha Quản Nhiệm, Ban Thường Vụ cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa xin Chúc Mừng

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH

Trong ngày Quan Thầy của Huynh Đoàn Nguyễn xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân xuống trên quý vị cùng toàn gia quyến.

NHỮNG MẢNH ĐẤT TÂM HỒN

Tiếp Theo

Những hạt giống rơi trên đất sỏi đá mọc ngay, nhưng vì đất không nhiều, không sâu nên khi nắng lên, vì thiếu rễ nên bị cháy và chết khô. Đó là những người nghe Lời Chúa và liền vui vẻ đón nhận; nhưng vì không đâm rễ, nên họ là những kẻ nhất thời; khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời Chúa, họ vấp ngã ngay hoặc có những người nghe được Lời Chúa và sốt sắng tiếp nhận, nhưng khi đem ra thực hành thì lại trở nên khó khăn do lòng nhiệt thành suy giảm và mau chóng bỏ rơi.

Những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Đó là những người nghe Lời Chúa, nhưng vì lo lắng sự đời, bị bả vinh hoa phú quý cuốn hút khiến Lời Chúa không sinh hoa kết quả gì. Người ta có thể nhận được Lời của Thiên Chúa, nhưng vì có quá nhiều mối bận tâm trong cuộc sống đến nỗi điều quan trọng nhất bị đẩy ra ngoài.

Những hạt rơi vào đất tốt nên sinh hoa kết quả: có hạt được gấp trăm, hạt sáu chục, hạt ba chục. Đó là những người nghe Lời Chúa, hiểu và đem ra thực hành thì sinh hoa kết quả. Đời sống của những người ấy được Lời Chúa làm cho phong phú.: “ Ai đã có thì được cho thêm.”

Một phụ nữ nằm mơ thấy mình đang bước vào một cửa hàng mới khai trương. Chị rất ngạc nhiên nhìn thấy Thiên Chúa ngồi đằng say quày. Chị hỏi: “ Chúa bán gì ở đây vậy?” Chúa trả lời: “ Mọi thứ mà lòng con người ao ước.”

Thú vị quá, người phụ nữ quyết định mua những thứ tốt nhất mà con người ước mơ: “ Con muốn mua sự bình an trong tâm hồn, hạnh phúc, khôn ngoan, và sự tự do khỏi mọi nỗi sợ hãi. Không chỉ cho con mà cho hết mọi người.”

Chúa mỉm cười: “ Chắc con chưa hiểu rõ rồi, con yêu. Takhôngbánhoaqua.Tachibánhạtgiốngthời.”

Lời Chúa gieo vào tâm hồn con người như hạt giống được gieo vào lòng đất. Đất không có hạt giống không sinh hoa quả. Cũng thế, đời sống chúng ta mà không có Lời Chúa cũng không sinh hoa quả. Qua Lời Ngài, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta có một đời sống viên mãn và sinh nhiều hoa trái hơn.

Thiên Chúa kiên trì gieo Lời của Ngài vào mảnh đất tâm hồn chúng ta cho dù Ngài

biết rằng có nhiều hạt được gieo sẽ bị chim ăn mất hoặc rơi vào sỏi đá hoặc rơi vào gai góc. Bồn phận của mỗi người chúng ta là lắng nghe, tìm hiểu và thực hành Lời Chúa.

LM Trịnh Ngọc Danh

VƯỜN CẦU NGUYỆN

Tháng 7 tuần thứ 3 cầu cho
GIA ĐÌNH

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

Tất Cả các gia đình luôn luôn hạnh phúc, hoà thuận, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.

Quý Ông Bà Anh Chi em trong Cộng Đoàn đang ốm đau bệnh tật, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, và vững tin theo thánh ý Chúa



GHI DANH GIA NHẬP GIÁO XỨ

Xin đến văn phòng Giáo Xứ để nhận và điền đơn gia nhập. Đơn có tiếng Việt và tiếng Anh. Sau đó chúng ta sẽ tham gia các sinh hoạt của Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim. Văn Phòng Giáo Xứ mở cửa từ:
Thứ Hai - Thứ Sáu từ 8:30AM-8:00PM.
Thứ Bảy 8:30AM-12:00AM & 1:00PM-5:00PM.
Điện Thoại liên lạc 714-956-3110.

LỜI HAY Ý ĐEP

Tất cả hy vọng đều hệ ở bí tích Hòa Giải. Anh em hãy mạnh mẽ tin tưởng điều ấy. Anh em đừng nghi ngờ, đừng lưỡng lự, đừng bao giờ mất cây trồng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh em hãy hy vọng và tin tưởng vào việc xưng thú tội lỗi.
(Thánh Isidore Serville)

BAN THƯỜNG VỤ

Chủ Tịch:	A. Nguyễn Năng Chí	714-572-1502
Phó CT Nội Vụ:	A. Lâm Tùng Sơn	714-204-7941
Phó CT Ngoại Vụ:	A. Dương Hưng Tony	714-983-2521
Tổng Thư Ký	C. Phan Bích Huyền	714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ	C. Trần Thị Thanh	714-776-0075
PT Phó CT Nội Vụ:	A. Nguyễn Công Huy	714-548-1653
PT Phó CT Ngoại Vụ	A. Đỗ Minh Tuấn	714-254-0423
PT Tổng Thư Ký	A. Lê Thanh Quang	714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ:	C. Lê Thị Thái	714-598-6259

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ GIẢI TỘI

Thứ Tư 5:30 PM – 6:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
Thứ Bảy 3:30 PM – 4:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM

Lớp hướng dẫn: Chúa Nhật thứ nhất tháng 2,6,8,10,12 & Lễ Phục Sinh lúc 3:30PM tại phòng D (cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc phải tham dự lớp này)

Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai những tháng nói trên vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ.

(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)
Liên lạc Anh Toàn & Chị Anna 714-280-6554

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng:

Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC. 714-956-3110 x 120
Trao Minh Thánh Chúa: Xin liên lạc ban Thường Vụ

Cộng Đoàn

Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh

714-776-0075

Tang Lễ: Chị Nguyễn Thị Hiền

714-414-3918

Việt Ngữ: cô Bùi Thị Nhơn

714-249-0502

Giúp Lễ: Paul Lâm

714-579-5857

Phụ Huynh Học Sinh:

Chị Anne Marie Nguyễn

714-260-3081

Thiếu Nhi Thánh Thể:

Trường Nguyễn Ann

714-422-8572

Ca Đoàn Hương Việt:

Anh Nguyễn Ngọc Diệp

909-595-5237

ĐỔI PHIẾU ĐI CHỢ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đổi phiếu mua thực phẩm tại các chợ Á Đông, Sài Gòn và Đà Lạt để gây quỹ cho cộng đoàn và cho hội CBMCG. Xin vui lòng liên lạc:

Chị Chín..... (714) 745-8821

Chị Thắm..... (714) 632-5786

Chị Quỳnh..... (714) 530-1623

Chị Thục..... (657) 345-0682

Chị Hồng..... (714) 926-3400

GIÁO XỨ GARAGE SALE

Giáo Xứ có garage sale vào 2 ngày 26 và 27 tháng 8. Rất mong Cộng Đoàn Dân Chúa ủng hộ các quần áo và đồ dùng còn sài được, xin mang đến cho giáo xứ vào thứ sáu ngày 25 tháng 8

THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NGỮ

Trường Việt ngữ Phan Bội Châu Thông báo Lịch Ghi Danh năm học 2017-2018

Xin quý Phụ Huynh ghi danh cho con, em vào ba ngày thứ bảy:

* 05/08; 12/08 và 26/08/2017

* từ 2:00 PM - 5:00PM

* tại phòng B.

Xin chân thành cảm ơn.

THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ

1. **Giáo Lý Dự Tòng:** Nếu anh chị em nào muốn tìm hiểu về Đạo Công Giáo, xin mời đến Phòng F vào Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017 từ 4:30 PM – 6:00 PM để gặp Ban Hướng Dẫn hoặc liên lạc với Anh Sơn 714-728-2657 để tìm hiểu trước khi đến.

2. **Giáo Lý Trẻ Em:** Sẽ nhận ghi danh cho niên học 2017-2018 vào Thứ Bảy mùng 5, 12 và 26 Tháng Tám từ 2:00 PM – 5:00 PM tại Phòng B. Em nào học Lớp Rửa tội Lần Đầu 2 xin phụ huynh mang theo bản sao của Chứng Chỉ Rửa tội, và Thêm Sức 2, xin mang theo bản sao Chứng Chỉ Rửa tội và Rửa tội Lần Đầu.

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 2016-2017

ĐỢT THỨ 16: 7/08/2017:

AC Nguyễn Bình \$100.00

Tổng cộng 16 đợt: \$15,255.00

❖ Bản tin Cộng Đoàn đã được đăng vào Thứ Năm hằng tuần trên trang nhà

www.cddmmtanaheim.org